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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 

ของ 
                                    บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  

           

         ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมของบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18            
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน จากกรรมการจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
 

1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการอิสระ 
2.     นางพิสมยั บุณยเกียรติ   รองประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3.     นายนิรุธ อินทรท่าฉาง   ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
(สายบญัชี-การเงิน) 

4.     พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.     นายวนัชยั ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
6.     นายสุรชยั ธารสิทธ์ิพงษ ์   กรรมการอิสระ 
7.     นายศุภกิจ        ปรมาภูติ    กรรมการ   
8.     ดร.กวนิ       วรกาญจนา   กรรมการ 
9.     น.ส.รัฐฐา เกิดศิริ    กรรมการ 
 
 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

                       การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2567 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 36 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,988,656,603 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
43,144 หุน้ รวมทั้งส้ิน 41 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,988,699,747 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 74.05 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เป็นจ านวน 5,386,340,396 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ บริษทัแลว้  

       ทางบริษทั ไดเ้ชิญนายอนุชา สุธาทิพารักษ ์ผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั  

       ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นกรรมการในการ
ตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง
วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
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1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อน 
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึง
ผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม           
บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 
 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และ 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ – นามสกุล 
ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู ้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามท่ี
คณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 
 

3.    หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้น และน ามาลงคะแนน
เสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

4.    ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะเชิญกรรมการ          
ผูถู้กเสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัจะใหมี้การถ่ายทอดสดและบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.dconproduct.com เพ่ือให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุม  

  
วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 โดยวาระการประชุมมีทั้ งส้ิน 10 วาระ 
ตามท่ีบริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระการประชุมเพ่ิมเติม และไม่มีผูเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อให้พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ  

และเร่ืองส าคญัท่ีประธานฯ ไดเ้ขียนไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 หวัขอ้ สารจากประธาน
กรรมการบริษทั วา่ในปีน้ีสถานการณ์เศรษฐกิจของทั้งประเทศตกต ่า มีบริษทัจ านวนมากท่ีตอ้งปิดกิจการไป หรือด าเนิน
กิจการไดโ้ดยมีผลก าไรลดนอ้ยลง หรือขาดทุน แต่เป็นท่ีน่ายนิดีวา่บริษทั DCON สามารถฝ่าฟัน ผา่นพน้การด าเนินงานใน

http://www.dconproduct.com/
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รอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี และมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนสูงสุดในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา ทั้งน้ี เป็นเพราะนโยบายและกลยทุธ์
ในการประกอบกิจการ ท่ีส าคญัมี 2 ประการ คือ บริษทัไดข้ยายการลงทุนในบริษทัท่ีท ากิจการดา้นผลิตภณัฑค์อนกรีต และ
ลงทุนในบริษทัอสงัหาริมทรัพยท่ี์มีประสบการณ์ และมีผลก าไรท่ีดี  

 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  
 

น.ส.รัฐฐา  เกิดศิริ เลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2566 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2566 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอแกไ้ข

ใดๆ ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของ

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 แลว้ จึงเห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,988,699,747 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง        0 หุน้  

  บตัรเสีย         0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าผลการด าเนินงานในปี 2566 ยอดขายและ
ก าไรของบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีมากท่ีสุดในรอบ 20 ปี กล่าวคือมียอดขายทั้งส้ิน 1,433 ลา้นบาท และมีก าไร 215 
ลา้นบาท โดยแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะมีการรับรู้รายไดแ้ละก าไรจาก 3 แหล่ง คือ ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ปี 2566                    
มียอดขายทั้งส้ิน 1,340 ลา้นบาท มากกวา่ปี 2565 ประมาณ 230 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิในปี 2565 จ านวน 103 ลา้นบาท  
ปี 2566 จ านวน 155 ลา้นบาท กลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2565 จ านวน 58 ลา้นบาท เป็น 92 ลา้นบาท
ในปี 2566  และมีก าไรเพ่ิมข้ึนจากเดิมขาดทุนในปี 2565 เท่ากบั 14.19 ลา้นบาท เป็นก าไร 6.24 ลา้นบาท และส าหรับธุรกิจ
การลงทุน มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) รับรู้ก าไรเพ่ิมข้ึนจากเดิม 45            
ลา้นบาท เป็น 52 ลา้นบาทในปี 2566 จะเห็นว่าในปี 2566 บริษทัมียอดขายและผลก าไรท่ีดีข้ึนจากทั้ ง 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ก่อสร้าง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์และธุรกิจการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนยอดขายตามประเภทธุรกิจในปี 2565 บริษัทมียอดขายวสัดุก่อสร้างเท่ากับ 1,108 ลา้นบาท               
คิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายรวม และมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขาย
รวมในปี 2565 ส่วนก าไรไดม้าจากวสัดุก่อสร้าง 103 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของก าไรรวมในปี 2565 ขาดทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์14.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และไดก้ าไรจากธุรกิจการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ส าหรับปี 2566 บริษทัฯ มียอดขายในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 1,340 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 94 ของยอดขายรวม และมียอดขายในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์92.84 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
ยอดขายรวมในปี 2566 ในส่วนของก าไรไดก้ าไรจากกลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 155 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของก าไรรวม 
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และอสังหาริมทรัพยมี์ก าไร 6.24 ลา้นบาท (จากเดิมขาดทุนในปี 2565) คิดเป็นร้อยละ 3 และก าไรจากเงินลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของก าไรรวม  

การประมาณการในปี 2567 ภาพรวมในกลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้างมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากปัญหายอดหน้ีครัวเรือนสูงถึง 90% ของ GDP ท าให้ธนาคารเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือรายยอ่ย 
และยงัมีเร่ืองอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูง รวมถึงการยกเลิกมาตรการ LTV นอกจากน้ียงัประสบกบัราคาน ้ ามนัและ
ค่าไฟฟ้าปรับตวัสูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนในการผลิตและการขนส่งเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีปัจจยัท่ีสนับสนุนจากทาง
ภาครัฐบาลท่ีออกมาตรการสนบัสนุนภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ส่งเสริมให้ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของบริษทัฯ ให้ไดรั้บผลดีไปดว้ย เช่น มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจ านองเหลือร้อยละ 0.01 มาตรการลดหยอ่น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สินเช่ือท่ีอยู่ส าหรับผูมี้รายได้น้อย และการผ่อนคลายหลกัเกณฑ์การปล่อยสินเช่ือเพ่ือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์

กลยุทธ์และแผนงานในปี 2567 ทางบริษทัฯ มีแผนจะพฒันาคุณภาพสินคา้ และปรับปรุงเคร่ืองจกัร 
กระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย การวิจยัและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และทางบริษทั อรดา จ ากดั ท่ีท า
ธุรกิจทางดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีแผนเปิดตวัโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการ Grand DECO  ศาลายา เปิดตวัในช่วง
ตน้ปี 2567 ตั้งอยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัมหิดล มูลค่าโครงการ 780 ลา้นบาท และโครงการ Grand DECO นครปฐม จะเปิดตวั
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 ตั้งอยูใ่กลก้บัศาลากลางจงัหวดันครปฐมแห่งใหม่ มูลค่าโครงการ 800 ลา้นบาท และมีแผนท่ีจะ
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมเป็นร้อยละ 40  

ในปี 2567 ประมาณการวา่จะมียอดขาย 1,775 ลา้นบาท และจะมีก าไรสุทธิรวมทั้งส้ิน 254 ลา้นบาท โดย
แหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละก าไรจากธุรกิจก่อสร้างคาดว่าจะมียอดขาย 1,392 ลา้นบาท และจะมีก าไร 146 ลา้นบาท ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจ์ะมียอดขาย 382 ลา้นบาท และจะมีก าไร 35 ลา้นบาท และการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ประมาณการว่าจะมีก าไร 71.88 ลา้นบาท ประมาณการสัดส่วนบริษทัฯ จะมี
ยอดขายในกลุ่มวสัดุก่อสร้าง 1,392 ลา้นบาท และมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์382 ลา้นบาท และจะมีก าไรจาก
ธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 146 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58 จะมีก าไรจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์35.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
14 และจะมีก าไรจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) 71.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ทาง
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะท าก าไรจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจการลงทุน ให้ไดอ้ยา่งละ 100 ลา้นบาท และส าหรับ
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างอยูใ่นเกณฑม์ากกวา่ 100 ลา้นบาท 

ประธานฯ กล่าววา่วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี และไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
                               ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอผ่านไป

วาระต่อไป  

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน กล่าววา่งบการเงินของบริษทั ดีคอน

โปรดกัส์ จ ากดั(มหาชน) และบริษทัย่อย ส าหรับงวดปีบัญชี 2566 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ท่ีน าเสนอให้ผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 ตามเอกสารแนบ 2  หมวดงบการเงินและ

หมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ไดผ้่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
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ออกรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สงัเกต โดยแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าววา่ไดจ้ดัท าข้ึนโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ส าหรับปี 2566 นั้นบริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายได้จากยอดขายและบริการรวม 1,433.07  ลา้นบาท          

มีก าไรสุทธิรวม 214.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 59 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

สินทรัพยร์วม 3,827.30 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 1,068.84 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,758.45 ลา้นบาท 

 คณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบให้น าเสนองบการเงินประจ าปี 2566 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือตอ้งการแสดงความเห็นหรือไม่ และ

สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ หากไม่มีจะถือวา่ในท่ีประชุมน้ีเห็นชอบอนุมติั

งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ตามท่ีน าเสนอ 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  3,996,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง       0 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 7,926,553 หุน้ 
 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2566  

  น.ส. รัฐฐา  เกิดศิริ เลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนใน

อนาคตดว้ย ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2566 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 214.67 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น

เท่ากับ 3.99 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเรียนเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 107,726,807.92 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิรวม 

          ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2567 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2567 
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อตัราการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานในแต่ละปี ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2566 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2565 

 
ปี 2564 

 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.039 0.025 0.02 0.02 0.02 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.02 0.012 0.011 0.008 0.015 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ* (%) 

50.00 47.74 50.75 46.62 61.39 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในท่ีประชุมเพื่อ 
รับรองอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2566 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุม
น้ีอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2566 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  3,996,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง       0 หุน้   

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

                           ประธานฯ กล่าวว่าเน่ืองจากกรรมการท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีประกอบดว้ย พลเอก พิศาล วฒันวงษ์คีรี,                  

นายวนัชยั ตนัติกลุ  และนายนิรุธ อินทรท่าฉาง  ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการพิจารณาและการลงคะแนนเสียงการ

แต่งตั้งกรรมการในวาระน้ี จึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ออกหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวจนกวา่การลงคะแนน

เสียงและการตรวจนบัคะแนนเสียงจะแลว้เสร็จ 

  น.ส. รัฐฐา  เกิดศิริ เลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจาก

ต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือก

เขา้ต าแหน่งอีกได ้ส าหรับปีน้ี มีกรรมการท่ีพน้วาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
 

  1.  พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  3.  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
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               คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้หารือกันอย่างกวา้งขวาง รวมทั้ งได้
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ผ่านการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคุณวฒิุ ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญ
ในวชิาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

       1.  พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

 2.   นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

 3.   นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง 
อีกวาระหน่ึง 

  โดยในส่วนเหตุผลความจ าเป็นท่ีเสนอช่ือ นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ ท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกิน
กวา่ 9 ปี ต่อเน่ืองกนั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระ
ท่ีผา่นมาแลว้เห็นวา่ ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้และส่วนไดเ้สียอยา่งมี
นยัส าคญักบับริษทัแต่อยา่งใด สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตลอดมา 
อนัเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

         รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3   ทั้งน้ี 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอได้

ตั้ งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ  

  ประธานฯ กล่าววา่การลงคะแนนเสียงในวาระน้ีเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีไดแ้จกให้แก่ผูถื้อหุ้นขณะลงทะเบียน เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาจึงจะขอเก็บบตัรลงคะแนน

ทั้งหมดในคราวเดียวกนั ทั้งน้ีเม่ือประธานขอมติท่ีประชุม เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียงก่อน หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยเป็นล าดบัต่อไป  

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกทั้ง 3 ท่าน ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี  
1. พลเอก พิศาล  วฒันวงษคี์รี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  3,994,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง        2,000,000 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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2. นายวนัชยั  ตนัติกุล  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  3,994,625,260 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  99.99997 

ไม่เห็นดว้ย               1,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ    0.00003 

 งดออกเสียง        2,000,000 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  3,996,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง       0 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิาตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชี ประจ าปี 2567 
                

น.ส.รัฐฐา  เกิดศิริ  เลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความน่าเช่ือถือ การ
ไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบบญัชี เห็นควร
เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหพิ้จารณาแต่งตั้ง 
 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ  
2. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
3. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
4. น.ส.สุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 
2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท 
เพ่ิมข้ึน 95,000 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 3.50  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

น าเสนอ เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 2,845,000 บาท นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 
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     ข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี                                  (หน่วย:บาท)
                     

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2567 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2566 
 

ปี 2565 
 

ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

ค่าสอบบญัชีบริษทั DCON 
 

1,685,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัท  และ
บริษทัยอ่ย 

2,845,000 2,750,000 2,585,000 2,535,000 2,460,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้รวจสอบบัญชีท าหน้าท่ีได้อย่างดี             

จึงน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ า             

ปี 2567  และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ 

จะขอมติในท่ีประชุมเพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 

2567 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 
 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ  
2. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
3. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
4. น.ส.สุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2567 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,845,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  3,996,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง       0 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566  
 

น.ส.รัฐฐา  เกิดศิริ  เลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าส าหรับปี 2566 ทางบริษทัมีก าไรสุทธิรวม 214,672,220 

บาทนั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 1 

ของก าไรสุทธิ รวมเป็นจ านวนเงิน 2,146,722 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความ

รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บอนุมติัไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เม่ือวนัท่ี        

25 เมษายน 2566 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  3,996,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง       0 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2567 
 

              น.ส.รัฐฐา  เกิดศิริ  เลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ซ่ึงได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม

กรรมการส าหรับปี 2567 คงหลกัเกณฑเ์ดิมไวเ้ท่ากบัปี 2566 ดงัน้ี 

 1. เบ้ียประชุม 
 

 

 
 

 

 

 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ :  ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการภายนอก 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 
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2. ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 
 

 ก าหนดให้จ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 

บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  
 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2567 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  3,996,626,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง       0 หุน้  

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที ่ 10  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 

  ประธานฯ กล่าวว่าจากการท่ีบริษทัฯ ได้ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ดงันั้นจึงหมดวาระท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติในการประชุมคร้ังน้ี ทั้ งน้ี  ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถาม และให้

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมกบัทางบริษทั 

  นายสมบติั  กุลสถิตพร ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่จากกรณีท่ีมีข่าวของ ก.ล.ต.

ใชม้าตรการลงโทษ Insider Trading ในปีท่ีแลว้ ทางบริษทัฯ จะมีการป้องกนัในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ส าหรับเร่ืองดงักล่าว เพ่ือเป็นการป้องกนัและ

รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทางบริษทัฯ ไดมี้การออกค าสั่งท่ี 16/2566 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2566 เร่ือง หา้มใหพ้นกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ ท าการซ้ือขายหุน้ของบริษทั ไม่วา่จะใชบ้ญัชีของตนเอง หรือคู่

สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี  28 กุมภาพันธ์, วนัท่ี 15 เมษายน ถึงวนัท่ี 15 

พฤษภาคม, วนัท่ี 15 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม และระหวา่งวนัท่ี 15 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน หรือ 1 เดือนท่ีจะ

ประกาศงบการเงิน และผูบ้ริหารหากมีการซ้ือขายหุน้จะตอ้งรายงานแบบ 59-2 ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้

เป็นมาตรการของทางบริษทัฯ ท่ีไดอ้อกค าสัง่อยา่งเป็นรูปธรรม 

  นายวีรศกัด์ิ สาครอรุณ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าตามท่ีทางบริษทัฯจะมีโครงการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 

ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) เพ่ิมจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 40 นั้น จะใชเ้งินทุนจากไหน และแนวโนม้ของอสังหาริมทรัพยไ์ม่

น่าจะดีข้ึน 
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  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ใชเ้งินทุนจากสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบ้ีย 

MLR ลบ หากดูจากผลประกอบการในปี 2566 จะเห็นวา่บริษทัฯ มีก าไร 215 ลา้นบาท มาจากกลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 155 

ลา้นบาท ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 52 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัถือครองหุ้น 

PRIN ในสดัส่วนร้อยละ 24.99 ไดผ้ลตอบแทนร้อยละ 17 

  ประธานฯ กล่าววา่ในการลงทุนเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ทางคณะกรรมการ

บริษทัไดใ้ชเ้วลาอยา่งมากในการพิจารณา 

  นายวีรศกัด์ิ สาครอรุณ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ทางบริษทัฯ มีบริษทัอสังหาริมทรัพยข์องตนเองอยูแ่ลว้ คือ 

บริษทั อรดา จ ากดั ท าไมตอ้งไปลงทุนในหุน้ PRIN เพ่ิม ท าไมไม่ลงทุนในบริษทั อรดา และก าไรในบริษทั อรดา ยงัไม่ถึง 

100 ลา้นบาท และสอบถามวา่โครงการคอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ ขายไดเ้ท่าไหร่ 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีก าไรจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเ์พียง 6 ลา้นบาท แต่ในปี 2567 ซ่ึงบริษทัฯ จะเปิดโครงการเพ่ิมอีก 2 โครงการ คือ โครงการ Grand DECO  

ศาลายา และโครงการ Grand DECO นครปฐม รวมถึงโครงการ The DECO บางนา จะท าให้บริษทัฯ มีก าไรจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเป็น 35 ลา้นบาท จากท่ีไดก้ล่าวรายงานแผนกลยทุธ์ไปในวาระท่ี 3 วา่ทางบริษทัฯ ตอ้งการสร้างผล

ก าไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระมาณ 100 ลา้นบาทต่อปี และผลก าไรจากการลงทุนในหุ้น PRIN อีกประมาณ 100 ลา้น

บาทต่อปี รวมถึงผลก าไรจากวสัดุก่อสร้างมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี เพราะฉะนั้ นบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ให้ได้ 5 โครงการต่อเน่ืองกันต่อปี แต่ตอนน้ีมีเพียง 3 โครงการ ในอนาคตก็จะมีก าไรจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 

  ส าหรับคอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ สร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีทั้ งหมด 638 ยนิูต ขายได้

ประมาณ 300 ยนิูต ห้องท่ีเหลือทางบริษทัฯ ไดป้ล่อยให้เช่าเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง ปล่อยเช่าเหลืออีกเพียง 70 ห้อง 

ซ่ึงคอนโดมิเนียมไม่ไดใ้ชเ้งินกู ้เป็นการใชเ้งินทุนของบริษทัเอง จึงไม่ไดมี้การแบกเร่ืองภาระดอกเบ้ีย 

                น.ส.รัฐฐา  เกิดศิริ  เลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าขอให้ท่านประธานฯ กล่าวนโยบายเก่ียวกับเร่ืองการ

ป้องกนัการคอร์รัปชนัของบริษทั เพื่อใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ 

  ประธานฯ กล่าววา่ในฐานะท่ีท างานเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชนัในระดบัชาติมานาน การท่ีรับต าแหน่ง

เป็นประธานบริษทัฯ ท่ีน่ี ขอให้ความมัน่ใจไดว้า่ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ดูแลใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายยอ่ยทุกท่าน 

ได้รับทราบว่าบริษทัเราท างานเพื่อได้ผลประกอบการท่ีดี ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์เขา้บุคคลใดบุคคลหน่ึงทั้งส้ิน 

กรรมการท่ีท่านไดเ้ห็นทุกท่านเป็นผูท่ี้ไดรั้บเชิญมา เป็นผูท่ี้มีเกียรติ มีคุณวฒิุ เป็นท่ีเช่ือถือจากวงการต่างๆ ขอยืนยนัวา่ใน

การปฏิบัติเราไดเ้น้นเร่ืองการซ่ือตรงต่อผูถื้อหุ้นทุกท่าน ถึงแมจ้ะเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อยก็ตาม ส่วนในเร่ืองของการทุจริต

ภายใน ทางบริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบภายในคือ นางพิสมยั บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีมาโดยตลอด และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเขม้แข็ง ขอเรียนวา่ในปัจจุบนัคุณภาพคนในการปฏิบติังาน หากเรา

ไม่มีการตรวจสอบท่ีดี เขม้งวด และเป็นระบบ ก็จะเกิดการร่ัวไหลไดม้าก ซ่ึงแตกต่างจากสมยั 10 ถึง 20 ปีท่ีแลว้มาก สมยัน้ี

มีการโกงกนัทั้งประเทศ ทุกระดบัชั้น แต่อยา่งนอ้ยในบริษทัท่ีเราสามารถดูแลไดก็้ขอยืนยนัวา่ท่ีผ่านมาไดเ้ห็นความตั้งใจ

ของกรรมการทุกท่านท่ีช่วยกันดูแลในเร่ืองน้ี มั่นใจว่าผูถื้อหุ้น DCON จะได้รับการดูแลท่ีดี ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่                    
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บริษทัขนาดใหญ่ แต่เราก็ดูแลผูถื้อหุ้นอยา่งเต็มท่ี ขอยืนยนัได ้และหากวนัใดหากท่านพิสูจน์ไดว้า่ประธานฯ ไม่ไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีกล่าวมา ก็ยนิดีท่ีจะลาออกเอง หวงัวา่ผูถื้อหุน้ทุกท่านคงจะพอใจ  

  ทั้งน้ี ขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน ทั้ งท่ีเขา้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ท่ีบ้าน ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วม

ประชุม ท าให้การประชุมของบริษทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎเกณฑ์กติกา และหวงัว่าปีหน้าผลประกอบการจะดี

ยิง่ข้ึนไปอีก  

   

 

ปิดประชุม เวลา 16.10 น. 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 (นางสาวรัฐฐา   เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ    

 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 
  ประธานท่ีประชุม 
 

      


